

ที่ TACC-007/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง การเจรจาเข้าร่วมทุนกับบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NPP) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมทุนกับบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NPP) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business) และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าเจรจาร่วมทุนกับ NPP ได้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นในการเข้าร่วมทุน ดังนี้

- บริษัทร่วมทุน : บริษัทจำกัดซึ่งจะจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
- ทุนจดทะเบียน : คาดว่าบริษัทร่วมทุนจะมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 50,000,000 บาท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของ บริษัทร่วมทุน : การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งรวมถึง การบรรจุผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง การจัดจำหน่ายเพื่อส่งออกต่างประเทศทั้งในรูปแบบ Online, Offline, B2B, B2C และ สถานที่ขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ต่างๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น : 1. บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)  
ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน  
2. บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NPP)  
ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน
- โครงสร้างคณะกรรมการ : ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายตามสัดส่วนการถือหุ้น
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการร่วมทุน : บริษัทจะนำเงินมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวนประมาณ 25.50 ล้านบาท ซึ่งไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
- ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทคาดว่าบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัทได้ผ่านช่องทาง การจัดจำหน่ายของบริษัทร่วมทุนซึ่งถือเป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าของบริษัทและเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าบริษัทร่วมทุนจะสามารถทำกำไรที่ดีให้กับบริษัทได้ในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นอยู่กับผลการเจรจาแผนธุรกิจระหว่าง บริษัท กับ NPP ซึ่งคาดว่าจะสามารถเจรจาและดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2561

การเข้าร่วมทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.69 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทจะรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้ทราบต่อไปเมื่อการเจรจาร่วมทุนระหว่างบริษัทและ NPP ได้ข้อสรุปเสร็จสิ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนิด สุวรรณพินทร)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-7172898 ต่อ 77

โทรสาร. 02-7172899